

Số: 1046/TB-CQLTT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kính gửi: Các tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Để đảm bảo đấu giá tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (số 211 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tài sản, giá khởi điểm

a. Tài sản: Tài sản: 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA ZACE GL, số loại KF82L-HRMNEU, biển kiểm soát: 12A-4089, màu sơn Xanh Ghi Hồng, số máy 7K0732948, số khung KF36909751, năm sản xuất: 2004, nước sản xuất: Việt Nam, dung tích xi lanh: 1781 cm³, khối lượng bản thân: 1425 kg, số người cho phép chở: 08 chỗ ngồi, 0 chỗ đứng, 0 chỗ nằm, xe cũ đã qua sử dụng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đã có quyết định thanh lý theo Quyết định số 1737/QĐ-TCQLTT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường.

Tình trạng tài sản: Xe được đưa vào sử dụng lâu năm, động cơ cũ và yếu hoạt động không ổn định; Hệ thống điện và điều hòa cũ hoạt động chập chờn; Da ghế nhiều chỗ rách, nội thất đã cũ, xuống cấp; Đã mất ổ đĩa CD, đài FM còn hoạt động nhưng chập chờn; Vỏ xe móp méo, han rỉ, lớp sơn bong tróc. Lớp xe tương đối mòn, lazang xe có dấu hiệu han rỉ...

b. Giá khởi điểm: 92.300.000 đồng (Chín mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản và các chi phí khác. Người mua được tài sản phải tự chịu chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phải tự chịu chi phí đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phạt nguội; phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí... theo quy định của pháp luật và các chi phí khác nếu có phát sinh.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Một là cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.

Hai là có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Ba là năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá.

Bốn là thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

Năm là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, có địa chỉ trụ sở chính hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sáu là hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập (hồ sơ năng lực).

Bảy là phải có tối thiểu 03 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với cơ quan Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian 12 tháng gần nhất (được ưu tiên); Một số tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn quyết định.

Xem xét, đánh giá, phân loại, lựa chọn hồ sơ tổ chức đấu giá tài sản theo thứ tự lần lượt của các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại mục 3 của Thông báo này và theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 08/11/2022 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện đúng 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc Thông báo này).

Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (Số 211 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Quốc gia về đấu giá tài sản;
- Trang TTĐT Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn;
- Hồ sơ thanh lý;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



[Handwritten signature]

Trần Mạnh Hùng